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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1   ประจำปี ๒๕65 

วันที่  27  กันยายน  ๒๕65  เวลา  09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  เทศบาลตำบลต้นไทร 

….............................. 
ผู้มาประชุมสภาเทศบาล 

ลำดั บ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายคาเร็ม  แมเยาะ ประธานสภาเทศบาล คาเร็ม  แมเยาะ  
2 นายมาหามะตาเยะ  โตะละ รองประธานสภาเทศบาล มาหามะตาเยะ  โตะละ  
3 นายกอเดร์  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล กอเดร์  วาเงาะ  
4 นายรอพา  มะโอะ สมาชิกสภาเทศบาล รอพา  มะโอะ  
5 นายมันโซร์  กาเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มันโซร์  กาเซ็ง  
6 นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
7 นายบักรี  สาลี สมาชิกสภาเทศบาล บักรี  สาลี  
8 นายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโก๊ะ  สามะ  
9 นายรอซาลี  วานิ สมาชิกสภาเทศบาล รอซาลี  วานิ  

10 นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
11 นายซาการียา  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล ซาการียา  อาแซ  
12 นายอูมา  มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล อูมา  มีเหาะ  
13 นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง เลขานุการสภาเทศบาล ซารีพะห์  ต่วนเพ็ง  

 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอาทิตย์  เบญจมาพร นายกเทศมนตรี อาทิตย์  เบญจมาพร  
๒ นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ  
๓ นายซุลกรีนัย  สาแม รองนายกเทศมนตรี ซุลกรีนัย  สาแม  
๔ นางสะปีน๊ะ  สาลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สะปีน๊ะ  สาลี  
๕ นายนันทชัย  สาเมาะ เลขานุการนายกเทศมนตรี นันทชัย  สาเมาะ  
๖ นายมังโซร์  สาแม รองปลัดเทศบาล มังโซร์  สาแม  
7 นายกฤษดา  วงศ์ภูวรักษ์ ผอ.กองสาธารณสุข กฤษดา  วงศ์ภูวรักษ์  
8 นางสาววรรณสุนัยดา  มะลี หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน วรรณสุนัยดา  มะลี  
9 นางสาวอรุณี  กะนอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อรุณี  กะนอง  

10 นางซารีนา  อิสหัส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซารีนา  อิสหัส  
11 นางสาวอุสนา  อะแดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุสนา  อะแดม  
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล บัดนี้ ถึงเวลาที่นัดหมาย การประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ มีทั้งหมด ๖ ระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญประธานสภาเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญค่ะ 

นายคาเร็ม แมเยาะ - สวัสดีครับ สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน ซึ่งวันนี้ ตามท่ีเราได ้
ประธานสภาเทศบาล นัดประช ุม ผมขอเปิดการประช ุมสภาเทศบาล สมัยว ิสามัญ สมัยที ่  ๑            

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระเบียบวาระ  ทั้งหมด ๖ ระเบียบวาระ ผมขอ
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ - เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
-      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ - เรื่อง รับรองรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายคาเร็ม แมเยาะ -  การประชุมที่ผ่านมาวันนี้ก็จะมีการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา จำนวน 
ประธานสภาเทศบาล ๒ ครั้ง ประกอบด้วย  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และ
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๕  เมื ่อวันที ่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดส่ง
เอกสารรายงานการประชุมให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดู ซึ่งวันนี้ขอให้ท่านสมาชิก
สภาตรวจสอบอีกครั้งนะครับ ให้เวลาทุกท่านอ่าน ๕ นาที ครับ 

 ครบ ๕ นาที 

นายคาเร็ม แมเยาะ -  เอกสารนั้นได้ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาได้อ่านล่วงหน้าตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล                ผมจะขอมตใินทปีระชุม สมาชิกสภาท่านใดรับรองการรายงานการประชุมที่ 
    ผ่านมา โปรดยกมือครับ 
มติการประชุม  -  มติรับรอง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ -         เรื่องด่วน 
-      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔         -  ญัตติ  เรื่อง  โอนงบประมารรายจ่าย เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน 
๑๒  รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕   

นายคาเร็ม แมเยาะ    -    ญัตติ  เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 
ประธานสภาเทศบาล ๑๒ รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ ญัตติ ขอเชิญท่านนายกได้

ชี้แจงครับ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร  -  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดตั้งเป็นรายการใหม่  
นายกเทศมนตรี จำนวน 12 รายการ  
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1.  หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.  จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน  1 ตัว  โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคา

ที ่จัดซื ้อได้อย่างประหยัด เนื ่องจากเป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีในบัญชี  มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั ้งไว้ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั ่วไป งาน
บริหารงานคลัง)    

2.  จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือ
ราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั ้งไว้ 3,500 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั ่วไป งาน
บริหารงานคลัง)    

3.  จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาท่ี
จัดซื้อได้อย่างประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ 
ตั้งไว้ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)    

4.  จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือ
ราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 3,500 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)    

ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
๕.  เพื่อจัดซื้อป้ายไฟวิ่ง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 350 เซนติเมตร

ยาว 40 เซนติเมตร เปลี่ยนข้อความด้วยระบบ wifi ในตัวเครื่อง เชื่อมต่อผ่าน
แอพพลีเคชั่นในมือถือกันน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่
จัดซื้อได้อย่างประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ 
ตั้งไว้ 73,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)    

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
๖.  โครงการติดตั ้งระบบกระจายเสียงไร้สายระยะไกล แบบอัตโนมัติ  

ประกอบด้วย   
- เครื่องส่งกระจายเสียง All in one ใช้คลื่นความถี่ 4 ช่อง ตามที่ กสทช. 

กำหนดให้ใช้งาน  ระบบเสาอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย 
- ชุดเครื่องรับกระจายเสียงไร้สาย เครื่องรับสัญญาณเสียงแบบอัตโนมัติ  

รับสัญญาณทุกช่องความถี่ตามที่ กสทช. กำหนดให้ใช้งาน   
- ชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเครื่องลูกข่ายติดตั้งพร้อมใช้งาน โดยจัดซื้อ

ในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในบัญชีมาตรฐานครุภ ัณฑ์ ตั ้งไว ้ 230,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
    ๗.  เพื่อจัดซื้อถังอัดจารบี  ใช้ลม ขนาด 12 ลิตร  ใช้ร่วมกับปั้มลม ใช้

เพื่อเติมจารบีหล่อลื่น  กับเครื่องจักร  หรือรถพาหนะ  ปริมาณแรงดันลมใน
การใช้อัดจารบี  6-8 Bar : 87  - 116 PSI แรงดันในการอัดจารบี 0.850 
ลิตร/นาที ความจุถัง 12 ลิตร ความยาวสายลมไฮโดรลิก พร้อมปืน 4.5 เมตร   
โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด  เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที ่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั ้งไว้  8,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)    
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ประเภท  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๘.  โครงการจัดซื้อที่ดิน  เพื่อก่อสร้างอาคารประกอบและกิจการอ่ืน 

ๆ มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ เพื่อใช้ขยายกิจการประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลต้นไทร ตั้งไว้  400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 

 ๙. โครงการจัดซื้อที่ดิน  เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา  มีขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3  ไร่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการกีฬา สำหรับประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลต้นไทร  ตั้งไว้  750,000  บาท  (ปรากฏแผนงานการศึกษา) 

 ๑๐.โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลต้นไทร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 1 ชุด และ 
ขนาดกว ้าง 1.60 เมตร ยาว  17.00 เมตร จำนวน 1 ช ุด ต ั ้ ง ไว้            
89,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา) 

 1๑. โครงการปรับปรุงหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร  จำนวน 2 ช ุด ต ั ้ งไว ้  52,000 บาท  
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา) 

 1๒. โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำ  ซอยสุราบายา  ซอย 1  คสล. 
ขนาดกว ้าง  0.60  เมตร  ยาว  340.00 เมตร  สองข้างทาง ต ั ้งไว้                
250,000  บาท (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา) 
โอนลด รายการ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
งบประมาณอนุมัต ิ  3,113,850 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
760,415  บาท    โอนลดครั้งนี้  541,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน  219,415  บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
อนุมัติ  727,080  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,157  บาท  โอน
ลดครั้งนี้  8,500  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  11,657  บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
 โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล
ตำบลต้นไทร   งบประมาณอนุมัติ  50,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  50,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  35,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  15,000  บาท  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน  ประเภทค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ  306,895  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
160,100  บาท  โอนลดครั้งนี้  8,500  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
151,600  บาท 
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 แผนงานงบกลาง งบกลาง   
  - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณอนุมัติ  4,082,400  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  220,000  บาท  โอนลดครั ้งนี ้  220,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท  
  - เบ ี ้ยย ังช ีพความพิการ  งบประมาณอนุม ัต ิ   1,644,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 114,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 114,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท 
  - ค่าชำระดอกเบี้ย  งบประมาณอนุมัติ  261,713  บาท  งบประมาณ
คงเหล ือก ่อนโอน 30,343.16 บาท โอนลดคร ั ้ งน ี ้  30,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  343.16  บาท 
  - ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ  
37,354  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  33,536.15  บาท  โอนลด
ครั้งนี้  33,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 536.15  บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน   
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 90,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 79,294  
บาท  โอนลดครั้งนี้ 45,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 33,794  
บาท  
  - เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ  
15,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 26,010 บาท โอนลดครั้งนี้  
20,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,010 บาท  
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภท ค่าวัสดุ 
วัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณอนุมัติ 1,802,485 บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 231,040.36 บาท โอนลดครั ้งนี ้  230,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,040.36 บาท  
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
  - โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาตู  มิตรภาพที่ 66 งบประมาณ
อนุมัติ 2,205,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  70,350  บาท  
โอนลดครั้งนี้  70,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  350  บาท 
  - โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบือแนปีแย  งบประมาณอนุมัติ  
630,000  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 36,750 บาท  โอนลดครั้งนี้ 
30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  6,750  บาท  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน 
ประเภทค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  งบประมาณอนุมัติ  40,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  10,543.20  บาท  โอนลดครั้งนี้  10,000  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  543.20  บาท  
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แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบเงิน
อุดหนุน โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณอนุมัติ  
160,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  160,000  บาท  โอนลดครั้ง
นี้  160,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสังคมสงเคราะห์          
งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย  
  - ค ่าใช ้จ ่ ายในการเด ินทางไปราชการในราชอาณาจ ักรและนอก
ราชอาณาจักร  งบประมาณอนุมัติ  30,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  30,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  30,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  0  บาท  
  - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   งบประมาณอนุมัติ  20,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  20,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสังคมสงเคราะห์         
งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย ค่าว ัสด ุสำนักงาน  งบประมาณอนุม ัติ   
30,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  15,618  บาท  โอนลดครั้งนี้  
15,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  618  บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสว ัสด ิการส ังคมและสังคมสงเคราะห์             
งบบุคลากร  ประเภทเงินเดือน  เงินประจำตำแหน่ง งบประมาณอนุมัติ  
18,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  18,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  
18,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบบุคลากร  เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
งบประมาณอนุม ัต ิ  409,320  บาท  งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน  
68,790  บาท  โอนลดครั้งนี้  33,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
35,790  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบดำเนินงาน 
ประเภทค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดชุมชนต้นแบบด้าน
การดูแลรักษาความสะอาด  การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อม  
งบประมาณอน ุม ัต ิ  70,000 บาท งบประมาณคงเหล ือก ่อนโอน           
70,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  70,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
0  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  งบประมาณอนุมัติ  
20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  17,280  บาท  โอนลดครั้งนี้  
17,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  280 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน โครงการบุกเบิก
ถนนสายบูเกะตาโมง – มะยูนุ  งบประมาณอนุมัติ  512,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 111,046 บาท โอนลดครั้งนี้ 111,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  46 บาท 
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เหตุผล เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลต้นไทร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด  4  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายคาเร็ม แมเยาะ -  ขอบคุณท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในส่วนของ 
ประธานสภาเทศบาล การขออนุมัติโอนงบประมารรายจ่าย  เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน ๑๒  

รายการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื ่อง 
โอนงบประมารรายจ่าย  เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน ๑๒  รายการ 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง เรียนเชิญครับ 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ   -  เรียนประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการทุกท่าน ผมมีข้อสงสัยเรื่อง โอนงบประมารรายจ่าย  เพื่อจัดตั้งเป็น

รายการใหม่  จำนวน ๑๒  รายการ ที่ผมดูนั้นมี ๑๒ รายการ ผมดูงบประมาณ
ที ่อนุมัติมีเยอะนะครับ อยากทราบว่างบประมาณนั ้นหายไปไหน  เช่น 
เงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น มี ๓ ล้าน และตอนนี้คงเหลือ ๗ แสนกว่าบาท ผม
สงสัยว่าเงิน ๓ ล้านหายไปไหนหมดครับ  

นายอาทิตย์  เบญจมาพร     -  ตามท่ีท่านสมาชิกสภา นายมาหามะตาเยะ  โตะละ สอบถามโอนงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี รายจ่าย  เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน ๑๒  รายการนั้น  รายละเอียด

ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณตอบประเด็นนี้ ก็คือท่านปลัดและอีกประเด็น
ที่ถาม เงินเดือนข้าราชการทำไมเราต้องตั้ง เป็นจำนวนมาก เราจะต้องตั้ง
งบประมาณตามแผนอัตรากำลัง ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้าสำหรับ
ตำแหน่งว่างที ่ไม่มีคนครองด้วย  จึงตั ้งตามแผนเผื่อมีข้าราชการมาดำรง
ตำแหน่ง เพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าจะมีคนสอบผ่านกี่คนและ
มาบรรจุที่เทศบาลมีกี ่คน  แต่หากว่าข้าราชการสอบได้และจะมาบรรจุที่
เทศบาลนั้น เราต้องพร้อมรับทันที ดังนั้น  เราต้องตั้งงบประมาณตรงนี้  เพ่ือ 
คนจะมาบรรจุด้วย  ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่เทศบาลได้ตั้งไว้
ยังคงเหลืออยู่เนื่องจากไม่มีข้าราชการบรรจุ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๖  
บรรจุเข้ามา ๓ คน  มีข้าราชการเข้ามาบรรจุจึงจำเป็นต้องจ่ายเงินเดือนตาม
กรอบที่วางไว้แล้ว เทศบาลของเราเป็นเทศบาลขนาดกลางกรอบก็จะวางไว้ว่า
กองนี้ต้องมีพนักงานกี่คน ในส่วนนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ว่าปีที่แล้ว มี
การแพร่ระบาดของโควิดไม่ได้ทำโครงการอะไร  ปีที่แล้วเราก็จะมีเงินเหลือใน
ส่วนเงินเดือน จะเหลือเกือบล้าน  จึงต้องตกเป็นเงินสะสมไป และได้ปรึกษา
กับท่านปลัดว่าจะใช้เงินสะสมแต่ไม่สามารถใช้ได้ เพราะระเบียบนั้นมีเยอะ ปี
หน้าบุคลากรเรานั้นเข้ามารับตำแหน่งหลายตำแหน่ง  เราถือว่าปีนี้เป็นโอกาส
ดีที่สามารถใช้งบประมาณส่วนที่เหลือ แต่รายละเอียดนั้น ให้สมาชิกสภาได้
พิจารณาตามญัตติที่เสนอมานี้  เพื่อบรรเทาความต้องการของประชาชนใน
ระดับหนึ่ง  
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นายคาเร็ม แมเยาะ -   ขอบคุณท่านนายกได้ชี้แจงในส่วนของการจัดตั้งงบประมาณท่ีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ได้สอบถามเข้ามา ถ้าหากเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้ว  สมาชิกท่านใดจะสอบถาม

อีกหรือไม ่ 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ  -  เรียนประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านการขออนุมัติโอนงบประมารรายจ่าย  เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  

จำนวน ๑๒ รายการ สามารถเบิกใช้ได้เลยหรือเวลาเราจะใช้ต้องขอกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเวลาจะดำเนินการต้องขออนุมัติจากใคร 
ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร -    เรื่องนี้ผมขอตอบเลยนะครับ  ตามระเบียบวาระท่ี ๕  การขออนุมัติกันเงิน 
นายกเทศมนตรี ไว้เบิกในปีถัดไป กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เราเบิกไม่ทัน  หมายความว่าเงินมี  แต่ใช้ไม่ทัน หมายความว่าเงินนั้นมีแต่เรา
กันเงินไว้เบิกใช้ในปีถัดไป ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จะรีบ
ดำเนินการ ส่วนรายละเอียดที่ว่าจะเข้ารายการใหม่นั้นพวกเราพร้อมที่จะทำ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามท่ีสมาชิกสภานายมาหามะตาเยะ โตะละ ได้ถามใน
เรื่องการกันเงิน เราจะเบิกใช้ในปีงบประมาณหน้าครับ 

นายคาเร็ม แมเยาะ -   ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจง ความเข้าใจในส่วนของประเด็นการโอนเงินครั้งนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  และรายละเอียดต่างๆท่านใดมีประเด็นสอบถาม เชิญครับ  

นายอูมา มีเหาะ -  เรียนท่านประธาน ผมนายอูมา มีเหาะ ผมดูแล้วโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ซอยสุราบายานั้น ผมว่าโครงการนี้ไม่รู้กี่สมัยแล้วยังไม่จบครับ ผมคิดว่าเราทำ

โครงการใหม่ดีกว่า ขุดลอก คูระบายน้ำกลางถนนแบบใหม่ เพราะไม่รู้กี่สมัย 
ซอยสุราบายานั้นทำโครงการไม่ได้หยุดและชาวบ้านก็โวยวายทุกครั้ง เรื่อง
โครงการซอยสุรายาบายา เพราะบ้านของเขาสร้างก่อนที่จะมีคูระบายน้ำ ทำ
ให้บ้านของชาวบ้านจะอยู่ต่ำกว่าถนน ผมว่าจะเสียงบประมาณไปฟรีๆ คิดว่า
การขุดลอกใหม่กลางถนนเหมือนโครงการของอำเภอสายบุรี  ถ้าเป็นแบบนั้น
จะดีกว่า  จะได้ไม่ต้องซ่อมแซมหลายครั้งครับ 

นายคาเรม็ แมเยาะ -  ในส่วนของท่านสมาชิกสภานายอูมา มีเหาะ ทีไ่ดส้อบถามนั้นอยู่ในระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล  วาระท่ี ๕ ผมขอให้มติในส่วนของการ โอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจัดตั้งเป็น

รายการใหม่  จำนวน ๑๒  รายการ  ก่อนครับ 

นายอาทิตย์ เบญจมาพร -  ท่านประธานครับผมขออนุญาตอธิบายในเรื่องท่านสมาชิกสภา   
นายกเทศมนตรี  นายอูมา มีเหาะ ได้สอบถาม เรื ่อง คูระบายน้ำซอยสุราบายานั้นผมได้ไป

สำรวจกับผู้ช่วยช่างแล้ว ได้รู้ว่าสาเหตุของน้ำมาจากไหน ก็คือเดิมท่อระบาย
น้ำ ซอยสุราบายาทะลุไปตามซอยประลุกาสาเมาะนั้น เจ้าของที่ดินข้างหน้าไม่
ยอมให้ทำ ทำให้น้ำไม่สามารถผ่านไปได้ และอีกทางคือไปบ้านกะฮะห์นั้นอยู่
ต่ำกว่าครูะบายน้ำ ตอนหลังผมไปดูบ้านกะฮะห์ ตอนนี้ยกสูงแล้ว แต่เนื่องจาก
ที่ผมแจ้งในตอนต้น พอน้ำเยอะและหลังบ้านดอแมะมาจากทางสุราบายา ทำ
ให้ระบายไม่ทัน  ผมก็เลยกลับไปคิดกับช่างสุรศักดิ์ ไปดูระดับน้ำบ้านกะฮะห์
และทางเข้าทางเซเว่นนั้นต่างกันประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ซึ่งตา่งกันมาก ทั้งนี้  
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เราจะลากเข้ามาทางเซเว่น และก็ส่วนที่บ้านอดีตนายกซาอุดี เราจะทำคูน้ำอยู่
ข้างๆ ทางเข้าบ้านเเบมิ ตกลงน้ำจะออก 2 ทาง ผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ใน
ระดับหนึ่งแล้ว และใช้งบประมาณที่ไม่มาก ถ้าหากทำนั้นต้องรื้อถนนหมดเลย 
ถนนอย่างเดียวงบประมาณ ๑ ล้านกว่าบาทและขุดคูระบายน้ำอีก เราต้อง ใช้
งบประมาณตรงนั้นเยอะมากเลย ผมคิดว่าจะลองทำแบบนี้ดูก่อน และคิดว่า
เราปล่อยน้ำขังจุดเดียวและปล่อยออก ๓ ทาง ทางที่ ๑ ออกทางจากเซเว่น 
ทางที่ ๒ ออกไปทางบ้านสุไรดา ส่วนทางที่ ๓ ให้น้ำไหลไปทางบ้านดารีฟ นึก
ภาพกันออกไหมครับ น้ำที่อยู่ตรงนั้น น้ำมาจากซอยสุราบายาก็ไปบ้านกะฮะห์ 
ส่วนน้ำบ้านแวอูมาก็ไปบ้านกะฮะห์ และน้ำในทางบ้านแบมิก็ไปบ้านกะฮะห์
เหมือนกัน เพราะที่ตรงนั้นจะเป็นพ้ืนที่ต่ำ มีอยู่ครั้งหนึ่งคูระบายน้ำขยะอุดตัน
ทั้งซอยท่วมหมดเลย ขยะมาจากทางบ้านเตาเฟด ก็เลยให้พนักงานดับเพลิงไป
ฉีดขยะ และบ้านของฟารีดาก็ท่วมเหมือนกัน  ไม่น่าเชื่อว่าจะท่วมได้ ระดับน้ำ
สูงมากถึงหน้าขาเลย  พอมาอีกฝั่งนั้นเวลาฝนตกน้ำจะเยอะมาก คิดว่าน่าจะ
แก้ปัญหาตรงนี้ได้ ขอชี้แจงในเรื่องซ่อมแซมคูระบายน้ำ ซอยสุราบายาให้ทุก
ท่านสบายใจ โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ เรารู้สาเหตุว่ามาจากไหน ขอเรียน
เท่านี้ครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ -   ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงในส่วนของประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ 
ประธานสภาเทสบาล  ไดส้อบถามกับปัญหาเรื่องซ่อมแซมคูระบายน้ำ ซอยสุราบายาครับ 

นายรอพา  มะโอะ -  เรียนท่านประธาน ผมนายรอพา  มะโอะ ผมอยากจะสอบถามเรื่องการจัดซื้อ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ไฟวิ่งว่าจัดตั้งส่วนไหนของเทศบาลตำบลต้นไทรและอีกที่คือหน้า ๒ ข้อ ๑.๕.๔ 

โครงการปรับปรุงหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณที ่ตั ้งไว้ 
๕๒,๐๐๐ บาท เอกสารประมาณราคาของผมไม่มีครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอให้พนักงานที่เกี ่ยวข้องให้เอกสารกับท่านสมาชิกสภา นายรอพา มะโอะ
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าได้เอกสารเรียบร้อยแล้ว คงจะหมดข้อสงสัยหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถ 

สอบถามได้ครับ 

นายรอพา  มะโอะ -   ผมหมดข้อสงสัยแล้วครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมแค่อยากจะบอกว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล   เอกสารที่จะส่งให้สมาชิกสภานั้น  ขอให้รอบคอบกว่านี้นะครับ ต้องขออภัย 

ทุกท่านด้วยครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - ต่อไปผมก็อยากให้ท่านเลขาได้เน้นเรื่องของเอกสารด้วยนะครับ เพราะบางที 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกได้รับเอกสารไม่ครบ  ในส่วนของระเบียบวาระท่ี ๔ นั้นผมขอมตินะ

ครับ ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๒ รายการ แบ่งเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน  จำนวน ๔ รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๑ รายการ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ และ
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้น 

มติการประชุม -  มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 



10 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ -  ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายอาทิตย์ เบญจมาพร  -   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
นายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักการ 
ตามที่สภาเทศบาลตำบลต้นไทร ได้อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาล
ตำบลต้นไทร มีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป  เพื ่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565  จำนวน  12 รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 

1.  หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 1.1 ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1.1  จัดซื ้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื ้อในราคา
ท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง)    

1.1.2 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคา
ท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 3,500 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง)    

1.1.3 จัดซื ้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื ้อในราคา
ท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป)    

1.1.4 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคา
ท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 3,500 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป)    

1.2  ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
1.2.1  เพื่อจัดซื้อป้ายไฟวิ่ง  พร้อมติดตั้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  

350 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร  เปลี ่ยนข้อความด้วยระบบ wifi ใน
ตัวเครื่อง เชื่อมต่อผ่านแอพพลีเคชั่นในมือถือกันน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยจัดซื้อใน
ราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 73,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)    

1.3  ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 1.3.1  โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายระยะไกล แบบ

อัตโนมัติ ประกอบด้วย   
- เครื ่องส่งกระจายเสียง All in one ใช้คลื ่นความถี ่ 4 ช่อง ตามที่  

กสทช. กำหนดให้ใช้งาน  ระบบเสาอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย 
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- ชุดเครื่องรับกระจายเสียงไร้สาย เครื่องรับสัญญาณเสียงแบบอัตโนมัติ
(รับสัญญาณทุกช่องความถ่ีตามท่ี  กสทช. กำหนดให้ใช้งาน   

- ชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเครื่องลูกข่ายติดตั้งพร้อมใช้งาน  
โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด  เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้  230,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

1.4  ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
1.4.1  เพื่อจัดซื้อถังอัดจารบี  ใช้ลม ขนาด 12 ลิตร  ใช้ร่วมกับ

ปั้มลม ใช้เพื่อเติมจารบีหล่อลื่น กับเครื่องจักร หรือรถพาหนะ ปริมาณแรงดัน
ลมในการใช้อัดจารบี 6-8 Bar : 87 - 116  PSI แรงดันในการอัด จารบี 
0.850 ลิตร/นาที  ความจุถัง 12 ลิตร ความยาวสายลมไฮโดรลิก พร้อมปืน  
4.5 เมตร   โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 8,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)    

1.5  ประเภท  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
1.5.1 โครงการจัดซื้อที่ดิน  เพื่อก่อสร้างอาคารประกอบและ

กิจการอื่น ๆ มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ เพื่อใช้ขยายกิจการประจำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรตั ้งไว้ 400,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา ) 

1.5.2  โครงการจัดซื้อท่ีดิน  เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา  มีขนาด
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการกีฬา สำหรับประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลต้นไทร  ตั้งไว้ 750,000 บาท (ปรากฏแผนงานการศึกษา) 

1.5.3  โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลต้นไทร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 1 ชุด  
และ ขนาดกว้าง  1.60 เมตร ยาว 17.00 เมตร จำนวน 1 ชุด ตั ้งไว้  
89,000  บาท  (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา) 

1.5.4  โครงการปรับปรุงหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 2  ชุด ตั้งไว้ 52,000 บาท  
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา) 

1.5.5 โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำ ซอยสุราบายา ซอย 1  
คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 340.00 เมตร สองข้างทาง ตั ้งไว้  
250,000  บาท  (รายละเอียดตามแบบที ่เทศบาลกำหนด)  (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

เหตุผล 
เพื ่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลต้นไทร เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีความคล่องตัวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชน  
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
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ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีกต่อไป  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก
ไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม   

จึงเห็นควรนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร  
ต่อไป 

นายคาเร็ม  แมเยาะ -   ขอขอบคุณท่านนายกได้ชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป   
ประธานสภาเทศบาล กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านสมาชิกท่าน

ใดจะสอบถามในประเด็นระเบียบวาระท่ี ๕ เชิญครับ 

นายมาหามะตาเยะ  โตะละ-  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการทกุท่านกระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายมาหามะตาเยะ  โตะละ ผมจะขอสอบถามนะครับ  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน

ไว้เบิกในปีถัดไป  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กับ เรื่อง  โอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน ๑๒  
รายการ ผมอยากจะทราบว่ากรณีที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันหมายถึงอะไรครับ และขอ
อนุมัติการกันเงินไว้ แต่อนุมัติปีถัดไป  ปีไหนครับ เป็นปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปี          
พ.ศ.๒๕๖๖ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ปีไหนครับ เพราะดูแล้วเขาเขียนกันไว้ไม่เกิน 
๑ ปี แต่ผมอยากทราบว่าเอางบประมาณรายจ่ายนี้ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปี
ถัดไป  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ จะได้ใช้
เงินตอนไหนครับ ขอบคุณครับ 

นายคาเร็ม แมเยาะ -  ขอขอบคุณท่านสมาชิกทีไ่ด้สอบถามกันเข้ามานะครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการทุกท่านเรื่องขออนุมัติ 
นายกเทศมนตรี กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณียังมิได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน  ประจำปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ทา่นสมาชิกสภานายมาหามะตาเยะ  โตะละ ถามกันเข้ามา 
ประเด็นนี้มี ๒ เรื่องนะครับ (๑) กันเงิน (๒)ก่อหนี้ผูกพัน ที่ท่านสมาชิกสภา                   
นายมาหามะตาเยะ  โตะละ ไม่เข้าใจก็คือ กันเงินไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันหมายความว่า เรายังไม่ได้เป็นหนี้ เงินมี  แต่เรายังไม่ได้เป็นหนี้อะไรอีก 
ยังไม่ได้ทำสัญญาและยังไม่ได้กู้ เช่นว่าเรามีเงินแล้ว ๑ ล้านบาท เงินที่ต้องใช้ใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ล้านบาท แต่เราใช้ไม่ทัน เราก็เลยกันไว้ใช้ตอนปี           
พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ว่า ๑ ล้านนี้เรายังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพันอีก  ยังไม่ได้เป็นหนี้ใคร
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อีก เงินนี้ก็ยังอยู่  ดังนั้น ๒ กรณีนั้นจะขออนุมัติในคราวเดียวกัน ก็คือขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑ ปี หากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันก็คือ  ยังไม่ได้ทำคู่สัญญา ยัง
ไม่ได้ทำสัญญาจ้าง เช่นโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำ ซอยสุราบายาเราตั้ง
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท แต่เรายังไม่มีผู้รับจ้าง ถ้าเกิดว่าสิ้นเดือนนี้เรามี
ผู้ว่าจ้างสิ้นเดือนนี้พอดีเราก็จะทำสัญญา นั้นหมายความว่า  เราได้ก่อหนี้แล้ว
เพราะได้รับการอนุมัติแล้ว  แต่กรณีของเรานั้นไม่ได้มีคู่สัญญาอีก  เราขออนุมัติ
กันเงินในกรณียังไม่มีผู้ว่าจ้าง กันเงินไว้ใช้ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เงินที่ได้ก็จะโยกไปใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หาคู่สัญญาในปี พ.ศ.๒๕๖๖  ที่นี้มันก็มีประเด็นนี้     
๒ เรื่องนะครับ ก็ขออธิบายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจตรงกันครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ -   ขอบคุณท่านนายกได้ชี้แจงประเด็น ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณียัง 
ประธานสภาเทศบาล มิได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ผมเข้าใจนะครับ เงิน

ส่วนที่กันไว้ ณ วันนี้เราจะรีบดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เราจะทำ
ในส่วนของปีหน้าก็คงจะเข้าใจในส่วนนี ้กันแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดมี
ประเด็นจะสอบถาม เชิญครับ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร -  ผมขอเพ่ิมเติมในประเด็นนี้อีกนะครับ เพ่ือความเข้าใจเรื่องขออนุมัติกันเงินไว้ 
นายกเทศมนตรี เบิกในปีถัดไป กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส่วน

นี้มี ๒ วาระนะครับ กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กับกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และ
ต้องขออนุมัติจากสภานะครับ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ถ้าเกิดว่า ผมก่อหนี้
ผูกพัน ไดท้ำสัญญาแล้ว ตรงนั้นคืออำนาจของฝ่ายบริหาร ไม่ต้องผ่านสภา เมื่อ
ไม่มีคูส่ัญญา ต้องอาศัยอำนาจของสภา  สมมุตวิ่า   คูระบายน้ำของซอยสุราบา
ยา ผมทำสัญญากับนายกอเดร์แล้ว ก็ไม่ต้องเข้าสภา เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร  
ปัจจุบันงบประมาณยังจัดสรรมาไม่ครบ  ยอดล่าสุดพึ่งโอนเข้ามาอาทิตยท์ี่แล้ว 
จะทำอะไรต้องดูว่าเงินคงเหลือมีเพียงพอไหม  ต้องดูว่างบประมาณจะเข้ามา
ในช่วงไหน  มันไม่แน่นอน  ผมได้คุยกับปลัดแล้วว่าโครงการที่จะทำนั้น  เราได้
คิดไว้แล้ว  แต่ไม่สามารถเสนอในที่ประชุมสภาได้  เนื ่องจากงบประมาณ
คงเหลือไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการได้ ดังนั้นผมบอกกับปลัดว่า ถ้าเงินเข้า
แบบไม่แน่นอนแบบนี้ เราจะทำโครงการถึงสิ ้นสุดปีงบประมาณเลย ตั้ง
โครงการที ่จะทำไว ้หลังส ุด แต่สำหรับโครงการต่างๆที่ เราต ั ้งน ั ้น ถ้ามี
งบประมาณเข้าตั้งแต่เดือนที่แล้ว ทางเราก็สามารถดำเนินการได้เลย จึงต้องขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป ดังนั้น  ต้องขออนุมัติจากสภาครับ 

นายมาหามะตาเยะ โตะละ  -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการทุกท่านกระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายมาหามะตาเยะ  โตะละ ที่นายกได้แถลงไว้ว่า ยอดเงินที่ขออนุมัติกันไว้นั้น  

เป็นงบประมาณที่เข้าแล้วหรือยังไม่เข้าอีกครับ ที่ท่านนายกบอกเมื่อครู่ว่าเข้าช้า 
เป็นการจัดตั้งเป็นรายการใหม่ ๑๒ รายการนั้น เป็นเงินส่วนนี้หรือเปล่าครับ ที่
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เงินที่จะเข้าช้าคือเงิน
ส่วนนี้ใช่ไหมครับ  ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับ 
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นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา นายมาหามะตาเยะ โตะละ ที่ถามกันเข้ามานะ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ชี้แจงประเด็นนี้แล้วนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยในประเด็นใด 

สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ ในประเด็นระเบียบวาระที่ ๕ ถ้าไม่มี  ผมขอ
มติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ในที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วย 
โปรดยกมือครับ 

มติการประชุม -  มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6  -  เรื่อง อ่ืน (ถ้ามี) 
นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ท่านสมาชิกอ่ืนมีข้อสอบถามอ่ืนๆ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบักรี  สาลี -    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล นายบักรี สาลี  สมาชิกเขต ๒ ผมขอพูดเรื่องในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา จากท่าน

สมาชิกสภา นายรอพา มะโอะ ได้พูดถึงเก่ียวกับผู้ที่รับผิดชอบดูแลสวนไทร คือ
เราพูดถึงเจ้าหน้าที่ดูแลสวนไทร ในทำนองการเข้าเวรอะไรประมาณนี้ แล้วทีนี้ 
การที่เรานำเรื่องนี้เข้ามาประชุมในสภา ข้อมูลบางอย่างที่ท่านสมาชิกได้เข้ามา
พูดในสภา ก็ล้วนแต่มีประโยชน์กับเทศบาลใน ด้านการพัฒนา เพื่อเทศบาล
ตำบลต้นไทรของเรา หลังจากที่ท่านสมาชิกสภานายรอพา มะโอะ ได้พูดในวัน
นั้น เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานตรงนั้น ได้รับข้อมูลมาจากท่านใดในสภาแห่งนี้ไม่ทราบ
ว่าจะเป็นข้าราชการหรือท่านสมาชิกสภาท่านใด ในคืนที่ผมไปเตะบอลที่สวน
ไทร เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเดินเข้ามาหาผมเกือบมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น  
และเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถามว่าทำไมต้องพูดอย่างนั้นในสภาด้วย  ผมเลยถาม
กลับไปว่า มีเรื่องอะไร  เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเลยบอกว่าทำไมต้องใส่ร้ายเขา
ด้วย เขามาทำงาน ผมเลยถามต่อว่า   ในเวลางานนั้นพี่อยู่ที่สวนไทรตลอดเวลา
ไหม เขาเลยตอบกลับมาว่า ผมมากวาดขยะ เก็บขยะ ถ้าไม่มีอะไร ผมก็ออกไป 
ผมเลยสวนกลับไปว่านั้นแหละคือปัญหา ปัญหาที่คุณไม่รับผิดชอบ เวลางาน  
แต่คุณไม่อยู่ในเวลางาน ผมอยากฝากท่านสมาชิกที่เอาข้อความจากการที่
ประชุมในสภา ไปพูดกับคนงาน ผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ 
ไม่อยากให้ปฏิบัติตัวแบบนี้นะครับ เพราะไม่รู้ว่าไปถ่ายทอดแบบไหน อยากให้
ท่านสมาชิกพูดในเรื่องการพัฒนาในสถานที่ของเรา ไม่อยากให้ถ่ายทอดคำพูด
กับคนงานอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ  อยากให้
ท่านประธานกำชับในเรื่องนี้ด้วยครับ  ไม่อยากให้เป็นแบบมือไม่พายเอาเท้ารา
น้ำ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ การพัฒนาสวนไทรการที่ผมไปดูไปสัมผัส เด็กๆวัยรุ่น
มาใช้ สถานที่ของเราเยอะมาก บางวันก็เกือบ 100 คนนะครับ อยากให้พัฒนา
ดูแลไปสู่การหารายได้เพิ่มนะครับ และเพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีก
เรื่องหนึ่งอยากฝากผู้บริหารและผู้รับผิดชอบว่าจะทำตลาดที่บ้านบาตู ซึ่งตอนนี้
ยังไม่เคลียร์พื้นที่นะครับ ชาวบ้านก็ฝากถามกันเข้ามาเพราะชาวบ้านอยากขาย
ของ อยากท่ีจะหารายได้ช่วยเคลียร์พื้นที่ด้วยนะครับ และอีกเรื่องคือ ขยายเขต
สายไฟจากซอยลูโบะกาหยีถึงโรงเรียนบ้านบาตู เพราะชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ใช้
ชีวิตมืด หลายเดือนแล้ว ตรงนี้ผมขอช่วยหน่อยครับ ฝากผู้บริหารด้วยครับ
ขอบคุณครับ 
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นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภานาย บักรี สาลี ที่สอบถามกันเข้ามา ต่อไปท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ ถ้าท่านอื่นไม่มีข้อสงสัยอะไรเพ่ิมเติม ผม

จะขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงในเรื่องที่สมาชิกสภาได้ถามกันเข้ามา 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร -  เรียน ท่านสมาชิกสภา เรื่องที่ท่าน สมาชิกสภานายบักรี สาลี ได้ถามกันเข้ามา 
นายกเทศมนตรี   ในเรื่องขยายเขตสายไฟกลางจากซอยลูโบะกาหยีถึงโรงเรียนบ้านบาตูนั้นทาง 

เรายังไม่ได้ทำ เราจะทำปีหน้านะครับ เรื่องต่อไปนั้นผมจะคุยกับช่างว่าเราจะ
ดำเนินการอย่างไร คงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องสวนไทรนั้นก็เยอะหน่อยก็
ต้องขออนุญาตพวกเราว่าปีหน้าจะทำให้เป็นระบบมากกว่านี้นะครับ ส่วน
ตลาดบ้านบาตูนั้น ชาวบ้านเป็นคนเสนอทิศทางจากเรา เราไม่ได้เสนอเรื่องนี้
แต่อย่างใด ถ้าหากผมเดินไปทำธุระท่ีบ้านบาตู ชาวบ้านก็จะมีประเด็นได้พูดคุย
เรื่องนี้ได้ตลอด ส่วนเรื่องขยายเขตสายไฟกลางจากซอยลูโบะกาหยีนั้นเราจะ
ของบประมาณปีนี้  เมื่อวันก่อนได้พูดคุยประเด็นในการจ่ายไฟเรื่องหม้อแปลง
นั้นมีขนาดใหญ่ แต่ส่งไฟน้อย มีอีกตัวที่มีขนาดเล็กแต่จ่ายไฟได้เยอะ หม้อ
แปลงนั้นมีปัญหาหลายอย่าง หม้อแปลงมีปัญหาหนึ่งตัวและใช้งานได้หนึ่งตัว 
แต่ทางเราซ่อมตัวที่มีปัญหาแต่กระทบอีกตัวไปด้วย ทำให้มีปัญหาการจ่ายไฟ 
เราก็จะแก้ปัญหาตัวที่มีผลกระทบที่ส่วนย่อย ส่วนเรื่องงบประมาณผมประสาน
แล ้ว งบประมาณที ่จะทำตรงนี้ ประมาณ ๔๐ ,๐๐๐ -๕๐ ,๐๐๐ บาท  
งบประมาณในเรื่องนี้  เราต้องปะสานงานกับการไฟฟ้าและผมจะประสานกับ
ช่างศักดิ์ว ่าเราจะทำในปีงบประมาณไหน แล้วก็อยู ่ในเรื ่องที ่ผมกำลังจะ
ดำเนินการอยู่ หากงบประมาณนี้เข้ามา  ผมจะเร่งดำเนินการครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ   -  ขอบคุณท่านายกได้ชี้แจงประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ถามเข้ามา 
ประธานสภาเทศบาล  เกี ่ยวกับสวนไทรและแสงสว่าง เรื ่องนี ้ก็จำเป็นในการดำรงชีวิต แต่การ

ดำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ  ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถาม
เพ่ิมเติมในระเบียบวาระอ่ืนๆเชิญครับ 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ -    เรียนสมาชิกสภากระผม นายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเขต ๒  ผมมีเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่จะเรียนเรื ่องถนนสายกีรออาตีที ่มีรถยนต์ตกนั ้น ช่วงนี ้เข้าหน้าฝนแล้ว 

อยากจะให้ทำป้ายเตือนเผื่อว่าน้ำท่วมเมื่อไหร่จะได้ไม่ปิดเส้นทาง เส้นทางตรง
นั้นไม่ค่อยมีคนผ่าน คนไม่ค่อยกล้าไปเพราะกลัว เรื่องท่ี ๒ ป้ายประธานสภาที่
ทำเนียบ ผมอยากขอให้เปลี่ยนรูปด้วย เพราะรูปแต่ละคนซีดแล้ว  ยังไม่ถึงสอง
ปี แต่ว่ารูปซีดหมดแล้ว ส่วนเรื่องที่ ๓ คือหลังเซเว่น ตอนนี้ผมก็ได้ติดตาม
เหมือนกัน คือขี้วัวก็มีไม่มากแล้ว ผมอยากจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยประสาน
หน่อยว่าต่อไป เส้นทางตรงนั้นเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านออกกำลังกาย และเด็กๆ
ช่วงบ่ายเยอะด้วย อยากจะให้ผู้ที่ดูแล ช่วยไปดูที่ตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ -   ขอบคุณท่านสมาชิกสภานาย มะบีดี สาแลเมาะ ที่สอบถามกันเข้ามา ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ หรือหัวหน้าส่วนมีข้อสอบ

ถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
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นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง -  สวัสดีทุกท่านนะคะ แจ้งให้ทกุท่านทราบว่า นางอิลมี มู่เก็ม นักวิชาการศึกษา   
ปลัดเทศบาล ที่สอบได้ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ซึ่งจะไปรับตำแหน่งที่เทศบาล

เมืองตะลุบันในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่เราขอให้นางอิลมี มู่เก็ม นั้นเดินทาง
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  ในวันนั้น ท่านใดท่ีจะเดินทางไปส่ง นางอิลมี่ มู่เก็ม ขอ
เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอบคุณท่านปลัดได้ชี้แจง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราได้ย้ายไปรับตำแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาล ใหม่ เป็นปกติทางเราจะร่วมเดินทางไปส่งนะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยใน

ประเด็นใด สอบถามเข้ามาได้นะครับ 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ -  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่านผมอยากสอบถามใน 
สมาชิกสภาเทศบาล ประเด็นเรื่อง  ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของเราปีนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับ 

ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร -  ตามทีส่มาชิกสภานายมะบีดี สาแลเมาะ ได้สอบถามประเด็นเรื่องถนนสาย 
นายกเทศมนตรี กีรออาตีนั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสแรกน่าจะยังไมส่ามารถทำได้ ผมคิด

ว่านำไม้มาทาสีให้เป็นขาวแดงก่อน ส่วนเรื่องข้ีวัวหลังเซเว่นเยอะมาก  อยากขอ
ฝากกองสาธารณสุขเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง และอยากขอประชาสัมพันธ์เรื่อง
กีฬา เราอยากให้เข้าร่วมกันเล่นกีฬา กำหนดเป็นวันพุธเวลา ๑๕.๐๐ น.  ให้
สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร พนักงานของเราทุกคนถ้าหากว่าง  อยากให้เข้ามาร่วม
เล่นกีฬาที่สวนไทรสุขชีวา ทุกวันพุธ ผมได้คุยกับฝ่ายปกครองให้กำหนดเป็นวัน
พุธเวลา ๑๕.๐๐ น. เราสามารถพูดคุยเรื่องโครงการต่างๆ  และพวกเรายังจะได้
ออกกำลังกาย มีส่วนร่วมและเกิดความสามัคคี และในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เราจะรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ ขอเชิญพวกเราร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งที่จะมาคือ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เราจะไปส่งนางอิลมี  มู่เก็ม  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  ที่เทศบาลเมืองตะลุบัน   

นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอบคุณท่านนายกได้ชี้แจง ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประเด็นใด สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ครับ 

นายอูมา  มีเหาะ -  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่าน ผมขอให้ผู้รับผิดชอบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแรก ในปีงบประมาณใหม่นี้ผมขอให้ซื้อถังขยะด้วยนะครับ เพราะชาวบ้าน

บางคนก็มาด่าผมว่าถังขยะไม่ให้เขา แต่บิลขยะนั้นมาเก็บทุกเดือนครับ ชาวบ้าน
ฝากบอกว่าในตลาดนั้นมีถังขยะใหม่ทั้งนั้น แต่ในหมู่บ้านมีแต่ของเก่า เหลือจาก
เขาจะทิ้ง  เลยอยากจะขอถังขยะให้กับชาวบ้านด้วย ส่วนเรื่อง ซอยหลังกีรออา
ตีนั้น ผมมองว่า จะให้ทำอย่างไร ผมคิดว่าที่ตรงนั้นเป็นหลุมอยู่แล้ว ถ้าปีนี้เกิด
น้ำท่วม ที่ตรงนั้นก็จะท่วมและระดับน้ำจะลึกลงเข้าไปอีก ถ้าเราจะแก้ตอนนี้ 
ถนนน่าจะแล้วเสร็จและไม่ต ้องแก้ทีหลัง ถ้าไม่อย่างนั ้น พวกเราจะเสีย
งบประมาณอีกเยอะนะครับ ผมอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบไปดูแลที่ตรงนั้น ไปแก้
โดยด่วนด้วยครับ ไม่ก่ีวันจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับ และถนนสายนั้นชาวบ้านไม่
ค่อยสัญจรไปมาเพราะกลัว ชาวบ้านบางคนเล่าว่าบางทีเห็นเหมือนมีคนนอน
ตรงกลางถนน และถนนตรงนั้นเปลี่ยวมากเลยครับ ขอบคุณครับ 
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นายคาเร็ม แมเยาะ -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้เสนอเข้ามาในประเด็นเส้นทางกีรออาตีและเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  เกี่ยวกับการจัดซื้อถังขยะนะครับ 

นายอาทิตย์  เบญจมาพร-  ผมจะขออธิบายนะครับเรื่องขยะ ผมอยากได้ความเห็นจากพวกเราเรื่องบ่อขยะ 
นายกเทศมนตรี นั้น ซึ่งเราได้ซื้อที่ดิน ๓ ไร่ ณ ตอนนี้บ่อขยะเต็มแล้ว และมีผลกระทบกับพื้นที่

ใกล้เคียงกับคนพ้ืนที่นะครับ เมื่อลมพัดมา  ก็จะส่งกลิ่นไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงและ
เวลาน้ำท่วมมีปัญหาเกี่ยวกับขยะเหมือนกัน ผมเลยไปดูว่าเราจะแก้ปัญหา
อย่างไร ในแต่ละปขียะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ที่มีปัญหาจริงๆของเรื่องขยะนั้นที่มันเป็น
กองมาจากขยะที่ไม่สามารถย่อยได้ ประเภทพลาสติก ประเภทอื่นๆนั้นย่อยได้
หมด  และพลาสติกนั้นจะปลิวตามลมและผมดูจากหลายๆที่เขามีวิธีการกำจัด
ขยะต้นทางแล้ว ของเรานั้นพอบ่อขยะเต็มเราก็ซื้อที่เพ่ิมตลอด  เราไม่เคยคิดจะ
แก้ปัญหาที่ต้นทาง ซึ่งขยะของเรานั้นไม่ได้มีมากมายอะไร เชื่อว่าตำบลที่ใหญ่
กว่าเรานั้นยังสามารถจัดการได้ ผมเลยอยากให้เราประชาสัมพันธ์พลาสติกมัน
คือปัญหา เราจะทำอย่างไร และที่ทิ้งขยะนั้นเราสามารถแยกขยะ มันจะเป็น
ประโยชน์และง่ายต่อการทำงาน เพราะพลาสติกนั้นถ้าเราแยกก็จะมีคนรับซื้อ 
และถ้าเราทิ้งพลาสติกนอกจากจะไม่มีราคาแล้วยังเป็นปัญหากับเราอีก ถ้าเรา
ประชาสัมพันธ์เราสามารถบอกได้เลยว่าขยะนี้ย่อยหรือไม่สามารถย่อย บ่อขยะ
เรานั้นจะมีชาวบ้านไปเก็บพลาสติกหลายคน ก็มีชาวบ้านเกิดเรื่องทะเลาะกัน
แยง่พลาสติก  ผมก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ด้วย เรื่องขยะนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้
ไหมที่เราจะแก้ท่ีต้นทาง ส่วนถังขยะนั้นยิ่งมีเยอะยิ่งไม่สวย เราก็ไม่ต้องซื้อที่เพ่ิม
ด้วย และถังขยะเรามีให้เป็นแบบที่แยกได้  ขยะที่เราเก็บนั้นมีแค่ ๒ ชุมชนเอง
ถือว่าไม่เยอะเลย ผมพยายามสอดส่องทุกเรื่อง ส่วนเรื่องยาเสพติดก็เหมือนกัน 
ผมก็อยากทำ ๒ ชุมชน นำร่อง เช่นเรื ่องขยะและเรื่องชุมชนเข้มแข็ง ถ้าเรา
จัดการตรงนี้ในชุมชนได้ อีกหลายๆชุมชนก็จะมองเป็นแบบอย่างโดยอัตโนมัติ 
เรามาทำเรื่องการพัฒนาและต่อยอดเรื่องขยะ เรามาทำการแยกขยะ เพราะที่
ทิ้งขยะตอนนี้ก็เต็มแล้ว ดังนั้น  เราต้องซื้อบ่อขยะเพิ่ม เพราะบ่อขยะของเรามี
ขนาดเล็ก เราต้องซื้อประมาณ ๑ - ๒ ไร่ เรื่อยๆ ขณะเดียวกัน  หากเราแก้ที่ต้น
ทาง เราไม่ต้องซื้อที่ดินเพิ่มเพราะแพงมาก อนาคตข้างหน้าขยะเราจะเยอะ
เรื่อยๆ ถ้าเราไม่จัดการ ดังนั้น  เราจะทำเป็นระเบียบวาระ ผมจะนัดประชุม 
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและเรื่องขยะด้วยครับ ผมจะขอให้พวกเราช่วยกันได้ไหม 
เรื่องการแยกขยะ และพวกเรามีความคิดเห็นอย่างไร เราจัดให้มีการแยกขยะได้
ไหม แยกขยะแห้ง ขยะเปียก พอเราได้ขยะมา เราจะจัดการอย่างไร จะได้รู้
ปัญหาและต้นทุนเท่าไหร่ ถ้าไม่แก้ปัญหา  ปัญหาก็จะสะสมไปเรื่อยๆเป็นปัญหา
ใหญ่ เรื่องถังขยะนั้น ก็ต้องตั้งงบประมาณตรงนี้ด้วย เพราะอายุการใช้งานของ
ถังขยะน่าจะไม่เกิน ๒ ปี และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาสนาวัฒนธรรมเรื่องเมาลิด
นั้น เราจะปล่อยให้ผ่านไปก็ไม่ได้เหมือนกัน เหมือนกันกับกิจกรรมอาซูรอนั้น ดี
ที่เรามีส่วนร่วมกับเขา ส่วนงานเมาลิดถ้าเกิดเราไม่สนใจก็ไม่ถูกเหมือนกัน แต่
เราต้องร่วมทำกับทางมัสยิดและชุมชนของเรา  

นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงในส่วนของปัญหาที่เก่ียวกับขยะ ปัญหาขยะถือว่า 
ประธานสภาเทศบาล เป็นปัญหาใหญ่ ผมคิดว่าขยะนั้นเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน จากที่ท่านนายกได้เสนอการ

จัดการระบบขยะที่จะสามารถแยกขยะ ที่สามารถสลายได้และที่ไม่สามารถ
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สลายได้  สามารถรีไซเคิลได้และสามารถแลกเป็นเงินเป็นทองได้   ส่วนท่าน
สมาชิกที่ได้ขอเพิ่มในส่วนถังขยะเพิ่มนั้น จริงๆแล้วถ้าเราดูในพื้นที่อ่ืนๆ ทำไม
เขาไม่มีถังขยะ เขาจัดการอย่างไร ในส่วนของการจัดการดำเนินการนั้น ผมว่า
ฝ่ายบริหารน่าจะสอบถามแล้วก็นำสมาชิกสภาและผู้ดูแลในส่วนนี้ ไปดูงานใน
พ้ืนที ่ทีเ่ขาไม่มีถังขยะไว้หน้าบ้าน ตรงนี้น่าจะตั้งงบประมาณสำหรับไปดูงานว่า
ที่ตรงไหนหรือในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้พวกเราฟังด้วยว่าพวกเขามี
วิธีการจัดการเรื่องขยะอย่างไร  ให้พวกเราศึกษาดูงานส่วนของการจัดการขยะ 
ผมเดินทางผ่านบางพื้นที่นั ้นไม่มีถังขยะ และปั้มน้ำมันบางพื้นที่นั้นจะมีการ
รณรงค์การแยกขยะแล้ว จะส่งผลให้คนใช้บริการในปั้มน้ำมันและเซเว่นมีความ
ตระหนักเรื่องนี้มากขึ้น เรื่องนี้ขอให้พวกเราช่วยกันคิดเพื่อดำเนินการต่อไป 
ส่วนเรื่องสมาชิกสภาที่จะถามเรื่องระเบียบวาระการประชุมที่ผ่านมานั้น มีเรื่อง
ที่ทางฝ่ายบริหารและผู้ที่ไม่รับผิดชอบยังไม่ดำเนินการ ผมพยายามจะให้ท่าน
สมาชิกนั้นก่อนจะรับรองการประชุมที่ผ่านมานั้น อยากให้ผู้ที่รับผิดชอบมีการ
ติดตามผลการดำเนินงาน ก่อนที่ท่านสมาชิกจะยกมือรับรอง อยากให้ยกมือ
สอบถามเรื่องที ่ยังไม่ดำเนินการในวาระรับรองการประชุมที่ผ่านมาไม่ต้อง
สอบถามในวาระอ่ืนๆอีกครับ เราสามารถพูดคุยในประเด็นการประชุมที่ผ่านมา
ว่า มีเรื่องอะไรที่ฝ่ายบริหารยังไม่ดำเนินการอีก อยากให้พวกเราสอบถามใน
วาระรับรองการประชุมที่ตรงนั้นเลยจะได้ต่อเนื่องกันนะครับ ท่านสมาชิกท่าน
อ่ืนมีประเด็นใดจะสอบถามเชิญครับ 

นายอูมา  มีเหาะ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการทุกท่าน ผมจะสอบถามเรื่องถัง 
สมาชิกสภาเทศบาล ขยะนะครับ ชาวบ้านบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าการแยกขยะนั้น ต้องแยกขยะ

เปียกต้องใส่ถุง ขยะแห้งตั้งที่ตรงไหน ชาวบ้านบางคนมาจากพ้ืนที่อ่ืนเช่นตะโละ
ไกรทองก็มาท้ิงในพ้ืนที่ของเรา ผมคิดว่าชาวบ้านไม่รู้ เห็นถังขยะก็ใส่ๆลงไปครับ
ไม่ได้คิดอะไรมาก ชาวบ้านเลยไม่ชอบนะครับที่ตั้งขยะหน้าบ้านตัวเอง เพราะ
คนนอกพื้นที่ก็มาทิ้งที่พื้นที่เราเหมือนกันบางคนอุตส่าห์ขี่รถจักยานยนต์มาทิ้ง
ในพื้นที่ของเรา เรื่องที่ ๒ คือเรื่องยาเสพติดนะครับ ผมว่าทางเทศบาลเราต้อง
ตระหนักเรื่องนี้ เพราะเด็กวัยรุ่นที่ติดยาตอนนี้มีจำนวนมาก และมีการติดยา
แล้วมีการขโมยเกิดขึ้น ขี้ยางของชาวบ้านก็ถูกขโมย กล้วย มะพร้าวก็โดนขโมย
ด้วย  ชาวบ้านที่มีสวนยางและกล้วยเป็นเจ้าของแต่ไม่สามารถรับประทานได้ 
เพราะโดนขโมยไปหมด บางคนโดนตัดทั้งสวนเลย ชาวบ้านก็มีความโกรธขึ้นมา 
ฉะนั้น  ถ้าเราไม่รีบจัดการกับกลุ่มที่ติดยาเสพติด ยิ่งนานวันปัญหามันจะบาน
ปลายเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าเราทำอาคารให้พวกเขาอยู่ เป็นจุดเดียวปัญหาน่าจะ
ไม่รุนแรง ให้พวกเราจับมาและเราจะต้องร่วมมือกับทางทหารและตำรวจ เรามี
หน่วยงาน ๒ หน่วยงาน เราให้พวกเขาดูแลเด็กที่ติดยาเสพติดน่าจะดีกว่า และ
พูดคุยกับเขาหรือหางานให้พวกเขา ให้เขาได้มีงานทำดีกว่านะครับ สอนหนังสือ
อะไรก็ได้ ถ้าให้พวกเขาเสพยาพวกเขาก็จะเสพยาเป็นอย่างเดียว ผมขอฝาก
เท่านี้นะครับ 
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นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนายอูมา มีเหาะได้สะท้อนความคิดเห็นในส่วน 
ประธานสภาเทศบาล ของเร ื ่องถังขยะ ในส่วนของการทิ ้งขยะนั ้นตามที ่สมาช ิกสภาเทศบาล               

นายอูมา มีเหาะ จากพ้ืนที่อ่ืนๆมาทิ้งขยะในพ้ืนที่ของเรา เพราะพ้ืนที่ของเรานั้น
มีถังขยะ ถ้าเราลดถังขยะของเรา คนพ้ืนที่ใกล้เคียงก็จะไม่มาทิ้งขยะในพ้ืนที่ของ
เรา ผมคิดว่าเป็นแบบนั้น เพราะคนพื้นที่ใกล้เคียงนั้น  มาท้ิงที่ของเรา ถ้าเราลด
ถังขยะของเรา คนทิ้งขยะก็จะน้อยลง ถ้ามีถังขยะรองรับอยู่ เขาก็คิดว่าที่ตรงนี้
น่าจะทิ้งได้ ในส่วนประเด็นของการลักขโมย อันที่จริงแล้วที่ประชุมที่ผ่านมานั้น
ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี ้แจงในเรื่องนี ้ว่าเอากฎหมายมาดำเนินการ เพราะ
อย่างไรก็ต้องมีหลักท่ีว่า ถ้าใครทำผิดก็เอากฎหมายดำเนินการเพ่ือความถูกต้อง
นะครับ เราจะไปทำในส่วนอื่นๆก็ลำบาก ในเมื่อมีคนทำผิดกฎหมายก็จะต้อง
ดำเนินการ ในส่วนของศาสนาก็ต้องยอมรับกฎของศาสนานะครับ ว่าทำผิดก็
จะต้องมีบาปติดตัว ประเด็นของยาเสพติดนั้นทางรัฐบาลนั้นก็กำลังดำเนินการ
อยู่นะครับ ส่วนเรื่องของกัญชา ทางกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย อนุญาต
ให้ใช้ในการแพทย์และใบกระท่อม ถ้าไม่ผสมกับส่วนผสมอื่นก็จะไม่เกิดโทษนะ
ครับ  แต่จะเกิดคุณประโยชน์ด้วยซ้ำ แต่หากใช้ผิดประเภทก็จะเกิดโทษ เรื่องนี้
ก็ยากที่จะพูดนะครับ เพราะถ้าเราเดินทางข้ามจังหวัดใกล้เคียงเรา ก็จะมี
คนขายตามข้างทางนะครับ จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เกี ่ยวกับการผสมยาเสพติด 
เพราะเรื่องนี้มันถูกกฎหมายและเราก็ไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้นะครับ 
ส่วนทางนายกจะชี้แจงในประเด็นนี้ขอเชิญครับ 

นายมะบีดี สาแลเมาะ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการทุกท่าน ผมอยากทราบประเด็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องยาเสพติด เรื่องยาเสพติดนั้นผมไม่แปลกใจเท่าไหร่ แต่เรื่องลักเล็กขโมย

น้อยมันแปลก เพราะตอนนี้เกิดกลุ่มขโมยขึ้นมา อยากให้ทางเราจัดการกับเรื่อง
นี้ด้วย  อยากให้ทางเราและทางผู้บริหารเองช่วยประสานหน่วยงานมาดูแลใน
เรื่องนี้ เพราะจะแก้ไขปัญหานี้ได้ครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนายมะบีดี สาแลเมาะ ในเรื่องของการลัก 
ประธานสภาเทศบาล ขโมย ในประเด็นนี้ส่วนตัวผมคิดว่าจะมอบหมายเรื่องนี้ให้ฝ่ายบริหารอย่างเดียว

ก็คงไม่ได้นะครับ ในฐานะเราเป็นผู้นำในส่วนของเทศบาล ในฐานะที่เป็นสมาชิก
สภาเทศบาลแบ่งเป็น ๒ เขต จำนวน ๑๒ ท่าน นั้นอยากให้ทำงานร่วมกันและ
ช่วยกันแก้ไข ในส่วนของสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นนั้น งานหลักๆคือการพัฒนา
ศักยภาพและส่วนโครงสร้างต่างๆ แต่ส่วนของการปฏิบัติทางกฎหมายนั้น เป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครอง อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ส่วนทางเทศบาลของเราก็จะมีฝ ่ายท้องที ่ม ีอำนาจอยู ่ จะให้ฝ ่ายท้องที่
ดำเนินการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของชาวบ้านนะครับ ในส่วนของเราดูแลในการ
พัฒนาต่างๆ เพราะเราน่าจะประสานกับฝ่ายท้องที่ และดำเนินการในส่วนนี้ให้
เคร่งครัดหน่อยนะครับ ในปัญหาทั้งหมดนี้ ก็เป็นปัญหาของลูกบ้านเรา ทั้ง
ปัญหาท้องที่และท้องถิ่น เพราะฉะนั้นเราต้องมองจากความจริงมาแก้ปัญหา 
อย่าทิ้งปัญหาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแบกปัญหา ถ้าให้ฝ่ายศาสนามาร่วมด้วยก็
จะดี เพราะว่าเรานั้นจะต้องร่วมมือกับหลายๆฝ่าย งานนั้นก็จะออกมาดีนะครับ 
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ดูแนวทางสามารถที่จะแก้ไข ในส่วนต่างๆนะครับ ใครมีประเด็นที่จะสอบถาม
เชิญได้นะครับ 

นายอูมา  มีเหาะ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการทุกท่านผมอยากพูดในประเด็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการลักขโมยนะครับ การลักขโมยและการติดยาเสพติดนั้น อันดับแรกเลย

ผมคิดว่า เด็กเหล่านี้มาจากที่พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือ มาจากครอบครัวที่ไม่ได้
เอาใจใส่มากนัก เด็กไม่ได้เรียนหนังสือเลยและโรงเรียนตาดีกาก็ไม่ได้เรียน
ความสำคัญกับการเรียนตาดีกา เพราะผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่ ผม
คิดว่าเรื ่องยาเสพติดและการลักขโมยนั ้น ปัญหาใหญ่เกิดจากการศึกษา 
หลังจากที่ผมประกาศวันนั้นในมัสยิดว่าถ้าไม่ส่งลูกเรียนตาดีกา ห้ามอยู่ใน
หมู่บ้าน วันเสาร์ที่ผ่านมาคนมาเรียนกันเกือบครบเลยครับ เพราะฉะนั้นพวกเรา
ที่มีลูกหลานเยอะๆนั้น ควรให้ลูกหลานเรียนตาดีกาเพื่อให้ลูกหลานนั้นอยู่ใน
ศาสนาอิสลามและเรียนรู้ศาสนาของเราให้มาก เพื่อให้เป็นคนดีของสังคมของ
เราครับ 

นายอาทิตย์ เบญจมาพร -  ที่เราคุยเรื่องปัญหาหลายๆ ปัญหาก็มาจากครอบครัวเหล่านี้  ไมส่นใจลูกหลาน 
ประธานสภาเทศบาล ตัวเองนะครับ ผมได้คุยกับอีหม่ามในคืนที่ละหมาดฮายัติ ผมก็เจอในที่ประชุม 

ผมก็เห็นด้วยในประเด็นนี้คือที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรานั้น คนนอกพื้นที่ให้ความ
สนใจมากกว่าคนในพ้ืนที่เราเสียอีก ดังนั้น  เราต้องแก้ปัญหาต่อไปนะครับ ส่วน
เรื่องท่ีใครยังไม่ส่งลูกหลานมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือใครที่ยังไม่ส่งลูกหลานมา
เรียนตาดีกาเราต้องแก้ไขปัญหาที่ตรงนั้นก่อน ผมก็อยากจะขอเจอกับชุมชนใน
มัสยิดช่วงกลางเดือนนะครับ อยากให้พวกเราไปหาแนวทางที่จะแก้ไขให้เป็น
แนวทางเดียวกัน ที่ชัดเจนก็คือเรื่องการศึกษานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
ทางด้านศาสนาหรือสามัญ ดังนั้น  ถ้ามีโครงการผมจะส่งให้ในไลน์กลุ่มนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงกับการแก้ปัญหาสรุปว่าสถาบันครอบครัว 
ประธานสภาเทศบาล นั้นสำคัญอย่างมาก ถ้าเราละเลยปัญหาก็จะตามมา การศึกษานั้นเราต้องให้

ความสำคัญ เราเป็นผู้นำเราต้องสะท้อนให้ความสำคัญกับการศึกษาให้เต็มที่  
เพราะบางครอบครัวนั้น คิดว่าการเรียนนั้นไม่สำคัญ เราอยากให้ทางเรา   ได้
ชี้แนะแนวทางให้ชาวบ้าน วันนี้ผมคิดว่าการประชุมวันนี้เป็นอันสมควรแล้ว ผม
ในฐานะประธานสภาขอปิดการประชุมนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภา ผู้บริหาร
ท้องท้องถิ่น  และผมหวังอย่างยิ่งว่าเทศบาลเราจะมีการพัฒนาต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

 
ปิดการประชุม เวลา ๑๔.3๐ น. 
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